

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

CKP – เล่นไม่ได้ ก็ใช้การเก็บไว้รอ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

ตอนนี้ หลายท่าน ก็อาจจะได้อ่าน ได้ฟังจากหลายๆ ที่ มากันบ้างแล้วละว่า หุ่นในตลาดตอนนี้ เริ่มเต็มมูลค่า หรืออย่างเก่ง ก็เหลือราคาในมูลค่าที่แท้จริงน้อยลง นั่นแปลว่า ถ้าใครจะซื้อในระยะนี้ ก็คงไม่ซื้อ หรือ ยิ่งถ้าใครมีอยู่ด้วยแล้วนั้น ต้องหาทางขาย หรือก็ไม่ก็ปรับพอร์ตกันบ้างแล้ว เอาเงินสดออกมาบ้าง เผื่อว่า การลงที่หลายๆ ท่าน หลายๆ ที่ กล่าวกันนั้น ท่านก็จะได้มีเงินไว้ซื้อของราคาถูกลงๆ หรือราคาต่ำๆ กันอีกกระลอกได้... หรือแม้แต่ว่า ท่านที่มีอยู่ แต่ยังขาดทุนอยู่ด้วยนั้น ก็ยังอาจจะต้องทำเรียกว่า ทำแบบขายก่อน อ่อนรับคืน ถ้าจะเอาจำนวนหุ้นทำเดิม ท่านก็ยังมีเงินเหลือ หรือถ้าจะเอาเงินที่ขายทั้งหมดไปซื้อคืน ท่านก็จะมีหุ้นมากขึ้นกว่าที่เคยมี... เรื่องการบริหารเงินบริหารพอร์ต แบบนี้ ทุกคนย่อมรู้ว่าเป็นเรื่องพื้นฐาน ในทางทฤษฎี แต่ในความเป็นจริงนั้น จะกล้าทำกันหรือเปล่านั้น จะซื้อสิ่งที่ท่านได้ยินได้อ่านกันมาหรือไม่... เรื่องพื้นฐาน ที่หลายๆ ท่านรู้ๆ อาจจะยากในความเป็นจริง ยิ่งถ้าท่านเป็นคนที่ไม่เล่นทางขึ้นเป็นอย่างเดียว หรือ เล่นหุ้น ซื้อเพื่อเก็งกำไรเป็นทางเดียวนั้น เวลาตลาดลงหุ้นลง ท่านก็จะได้แต่มองทำ SAP. ก็ไม่เป็น เล่น Futures ก็ไม่กล้า ก็คงจะยากเหมือนกันที่จะแสวงหาเงินจากตลาดหุ้นได้ทีละมากๆ แต่ทั้งหมด ก็ว่ากันยาก ว่ากันไม่ได้ ถ้าท่านจะไม่ทำอะไรเลย เพราะเราๆ ท่านๆ ก็ย่อมรู้กันมานานแล้วว่า ในตลาดหุ้น ใครจะยืนยัน หรือการันตีได้ว่ามันจะลงหรือมันจะขึ้นอย่างที่ควรเป็น... ที่เห็นลงๆ ในวันวาน ก็อาจจะแค่ลงเล็กๆ ลงไม่ลึกอย่างที่ใครๆ รอกันก็ได้ ... จะลงไหมละ 1000 หรือต่ำกว่าอีกครั้ง

ดูตามเกม...

หลังจากที่เล่นเกมของชาลงมาอย่างต่อเนื่อง จะเรียกว่า ลงก่อน COVID ก็ว่าได้ การขึ้นที่ผ่านมา ก็อาจจะเล่นเกมต้นๆ แต่ดูท่าทางแล้ว เหมือนจะขึ้นแบบหนักๆ ถ้าจะเล่นสั้น ก็อาจจะยาก

แนวรับ : ... 3.90-3.80 ถือเอาระดับ 3.60 ถ้าต่ำกว่า ก็ Cut Loss

เป้าหมาย : ... 4.20 แนวต้านระยะสั้น ถ้าเล่นรอบ มอง 4.80-5.00

Price Chart...(CKP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CKP... รูปแบบของขาขึ้นที่เห็นในภาพนี้เป็นช่วงต้นๆ ของการขึ้นในแนวโน้มขาลงหลักๆ ที่ลงมาก่อนหน้านี้... ซึ่งหากจะมีการอ่อนตัว ก็อาจจะล่ออีกไม่มากนักแล้วก็ได้ หรือ เรียกว่า การแกว่งตัวในปลายๆ ของขาลงนั้น ก็น่าจะอยู่ในราคาไม่ต่างจากนี้มากนักแล้ว แต่การแกว่งกำไร หรือ การเล่นรอบ อาจจะต้องมีระดับในการเข้า และออกเพื่อลดความเสี่ยง หากผิดพลาดด้วยเอาเป็นว่า ถ้าต่ำกว่า 3.60 ก็คงไม่ใช่รอบในการเล่นขึ้น (แต่ถ้าถือลงทุนยาวๆ ว่ากันอีกเรื่องเสียนะ)... เป้าหมายหรือแนวต้านระยะสั้น ที่ 4.20 นั้น เราอาจจะแค่คิดจะขายไว้ก่อนเท่านั้น เพราะการขึ้นระดับ 4.20 ได้ นั้น เป้าหมายต่อไปจะอยู่ที่ระดับ 4.80 หรือ อาจถึง 5.00